



# วารสารข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น  
ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ศาลากลางจังหวัด (ชั้น1) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043-242-655 โทรสาร 043-243-441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้ให้บริการการทำหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในเดือนมกราคม ดังนี้

รายการ	จำนวน
หนังสือเดินทางธรรมดา	7,101 ราย
หนังสือเดินทางราชการ	43 ราย
หนังสือเดินทางเล่มด่วน	47 ราย
การบันทึกแก้ไขหนังสือเดินทาง	32 ราย
<b>รวม 7,223 ราย</b>	

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังปฏิบัติภารกิจรองอื่น ๆ ดังนี้

1. งานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในเชิงรุก(การเตรียมความพร้อมและการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับคนไทยในพื้นที่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ)
2. การเผยแพร่บทบาทและผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ
3. ประสานให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น
5. สนองนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติในเรื่องการป้องกันการค้ำมนุษย์

## กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

### การประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการกงสุลและของ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ผ่านทางรายการวิทยุ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานฯ ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งที่สองแก่รายการวิทยุ "รวมใจสยาม" ทางคลื่น FM 103 MHz ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดยคุณนิมิต ตราชู นักข่าวอิสระ/นักจัดรายการวิทยุ เกี่ยวกับบทบาทของกรมการกงสุลในการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาหญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนนิวซีแลนด์ของ สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน ซึ่งมีนักเรียนนิวซีแลนด์ได้รับการคัดเลือกให้มาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยที่โรงเรียนกัลยาณวัตร จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560



## การเข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ โรงเรียนชุมชน ดูนสาด หมู่ที่ 3 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนำเอกสารต่าง ๆ ไปเผยแพร่ อาทิ คู่มือคนไทยในต่างประเทศ รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา คู่มือแนะนำการยื่นขอรับรองเอกสาร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอหนังสือเดินทางแก่ผู้ที่สนใจด้วย



## การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมประจำเดือนของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานฯ ขอนแก่น ได้รับเชิญจากนายปรีชา พันธุ์นิกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมประจำเดือนของสภาอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศิริธนชัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ทั้งคำแนะนำ ข้อมูลด้านการต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ และการติดต่อประสานงานแก่สภาอุตสาหกรรมฯ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินกิจกรรม/ความร่วมมือกับต่างประเทศ



## การเข้าร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 หัวหน้าสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)



## หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายไกรโชค อรุณไพโรจน์กุล หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งพร้อมกันนี้ ได้นำ น.ส. Mia Simcock นักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนนิวซีแลนด์ของ สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน นางสุขสำราญ เข้มทอง ครูผู้ประสานงานโรงเรียนกัลยาณวัตร และนางพัสดี บุญเสริมแท้ ครอบครัวอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในโอกาสนี้ด้วย รวมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ

